
Ísafirði 10,05,2022 

Efni : Skýrsla stjórnar Skotís vegna 2021 

Starfsemi hjá Skotís var frekar lítil vegna covid. 

Haglabyssudeildin lifnaði vel við og er virkilega flott að sjá þá deild vakna og eflast.töluvert var rætt 

um á síðasta ári að kaupa nýjan kastara ,og verður það tekið undir liðnum önnur mál ,eftir fundin. 

félagar í riffladeild Skotís náðu að keppa nokkru sinnum og og stóðu sig frábærlega að venju, 

keppnisárið byrjaði á Íslandsmeistaramóti Skotsambands íslands ,þar sem Skotís stóð sig með sóma 

og fengum við ótrúlega marga íslandmeistaratitla til okkar . 

bogfimideildin var lika í dvala í covid .en samt náðist að hafa opna tima .unglingar eru farnir að sækja 

í meira mæli í bogfimi og erum við með 2 unglinga sem eru á afreksbraut . 

píludeild skotís var stofnuð á árinu og er verið að vinna í að efla hana   á þessu ári . 

með kveðju  

Valur Richter 

Skotís 

 

 

 

 


